
๑ 

 

รายงานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส�วนราชการ 
หัวหน�าฝ�ายในสังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

คร้ังที่ ๒ / ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่  ๒ กุมภาพันธ�  ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห�องประชุมยอแสงธรรม ชั้น๒ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
----------------------------------------------- 

ผู�มาประชุม 
  ๑.นายบรรเจิด  ภูสมศรี   รอง ป.อบจ. ปฏิบัติหน�าที่ นายก อบจ.ชร.   ประธานฯ 
  ๒.นางนุชนารถ  วดีศิริศักด์ิ  รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

๓.นายสมชาต ิ วัฒนากล�า   ผู�อํานวยการสาํนักการช*าง 
๔.นางอนงค)  เยาว)ธาน ี   ผู�อํานวยการกองคลัง 
๕.นางนภาภัณฑ)  ต*วนชะเอม  ผู�อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
๖.นางศศิธร      ดวงใจประเสริฐ  ผู�อํานวยการกองพัสดุและทรัพย)สิน 

  ๗.ดร.เกียรติคุณ  จันแก*น   ผู�อํานวยการกองการศึกษาฯ 
  ๘.นายสมศักดิ์   ไชยชมภู   ผู�อํานวยการกองกิจการสภาอบจ.  
  ๙.นายวัฒนา  ทันเรือน   ผู�อํานวยการกองส*งเสริมคุณภาพชีวิต  

๑๐.นายบุญสม  ฤกษ)อุดม   ผู�อํานวยการส*วนวิศวกรรมการก*อสร�าง 
๑๑.นางสาวไพรวรรณ)  อารีย)  หัวหน�าฝCายสรรหาและบรรจแุต*งตั้ง รก. ผอ.กองการเจ�าหน�าที ่

  ๑๒.นางสาววรรณพัชร  จินดาขัด  หัวหน�าฝCายนโยบายและแผน 
  ๑๓.นางสาวบุญญาพร  นาคนิล  หัวหน�าฝCายตรวจติดตามและประเมินผล 

๑๔.นางสาวสุพิน  สมบูรณ)ชัย  หัวหน�าฝCายการเงิน 
๑๕.นางจิตรา  กาว ี   หัวหน�าฝCายประชุมสภาฯ 

  ๑๖.นางสาวสายสมร  ชื่นใจ  หัวหน�าฝCายกิจการสภาอบจ. 
  ๑๗.นางรัชนี  ชูบุบผา   หัวหน�าฝCายส*งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
  ๑๘.นางสาวอัมไพวรรณ  มณี  หัวหน�าฝCายบัญช ี
  ๑๙.นางสายสมร  ทิพย)โพธิ ์  หัวหน�าฝCายนิติการและการพาณิชย) 

๒๐.นายทรงวุฒิ  พุทธิสกุลชัย  หัวหน�าฝCายวินัยและส*งเสริมคุณธรรม 
  ๒๑.นางสาวปราณปรียา  โพธเิลิศ  หัวหน�าฝCายงบประมาณ    
  ๒๒.นายอดิศร  กาจินา   หัวหน�าฝCายทะเบียนพัสดุฯ 
  ๒๓.นางาสาวชฎากาญจน)  สริุนทร)  หัวหน�าฝCายจัดหาพัสด ุ  
  ๒๔.นางสาวพราวศรี  เฟIJองฟู  หัวหน�าฝCายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล�อม 
  ๒๕.นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน�าฝCายพัฒนาอาชพีฯ  
  ๒๖.นางสายใจ  ไปรเวท   หัวหน�าฝCายจัดเก็บรายได�  
  ๒๗.นายพิสษิฐพงษ)   ปLญญาอินทร)  หัวหน�าฝCายเคร่ืองจักรกล 
  ๒๘.นายดรุณพัฒน)   อินดี   หัวหน�าสป.อบจ. เลขานุการ 
  ๒๙.นางสาวพิมณพรรธน)   จนิดาขัด หัวหน�าฝCายบห.ทป. ผู�ช*วยเลขานุการ 
 
 
 
 



๒ 

 

ผู�ไม�มาประชุม 
  ๑.ดร.ศราวุธ    สุตะวงค)   ผู�อํานวยการ รร.อบจ.ชร.   (ติดราชการ) 
  ๒.นางทัชชา  สามัคคีนิชย)   ผอ.กองปOองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ติดราชการ) 

 ๓.นายไพรชั  โจลัตสาห)กุล  หัวหน�าฝCายก*อสร�างและซ*อมบํารุง  (ติดราชการ) 
๔.นายประจวบ   สายเมืองนาย  หัวหน�าฝCายอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน) (ติดราชการ)  
๕.พ.จ.อ.ทวีป  เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน�าฝCายปOองกันฯ   (ติดราชการ) 

 
ผู�เข�าร�วมประชุม 

๑.นายวีระยุทธ     คีลาวงค)  รอง ผอ.รร.อบจ.ชร. (แทน ผอ.รร.อบจ.ชร.)    
  ๒.นางสาวธัญญพัทธ)  ศิจิตต)  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
  ๓.น.ส.นริสรินทร)  อินตQะศิลปR  พยาบาลวิชาชพีชาํนาญการ 
  ๔.น.ส.จารุลักษณ)   หล�าแก�ว  เจ�าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
  ๕.นายนิรุตติ์   หินใหญ*   นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ 
  ๖.สิบเอกวายุภัคค)   เสนางาม  นักจัดการงานท่ัวไปชาํนาญการ 
  ๗.นางปLทมา   สมประสงค)  นักวิชาการศึกษาชาํนาญการ 
  ๘.นายธีรศักดิ์   เรือนสอน   ผู�ช*วยนักวิชาการประชาสัมพนัธ) 
  ๙.นางสาวศุภิดา  เวียงเงิน  เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน (ผู�ช*วยเลขานุการ) 
 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด ปฏิบัติหน�าท่ีนายกองค)การบริหารส*วนจังหวัด
เชียงราย เปSนประธานการประชุมผู�บริหารหัวหน�าส*วนราชการ หัวหน�าฝCายในสังกัดองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย 

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ือง ประธานแจ�งให�ที่ประชมุทราบ 
ประธานฯ  ๑.๑ สําหรับการประชุมวันนี้  เปSนการประชุมคณะผู�บริหาร หัวหน�าส*วนราชการ 

ผู�อํานวยการโรงเรียน ผู�อํานวยการกองทุกกอง หัวหน�าสํานักปลัดฯ ผอ.สํานักการช*าง หัวหน�าฝCาย 
ของส*วนราชการ อบจ.เชียงราย ประธานแจ�งในที่ประชุมทราบ  แนะนําข�าราชการตําแหน*งบริหาร 
และข�าราชการใหม* เริ่มจากตําแหน*งบริหารคือ ท*าน ผอ.นุชนารถ วดีศิริศักดิ์ ผอ.กองการ
เจ�าหน�าท่ี ได�รับการแต*งตั้งตําแหน*ง รองปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด สําหรับข�าราชการใหม* 
โอนย�ายมาจากเทศบาลตําบลเวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย คุณจารุลักษณ)  หล�าแก�ว 

ประธานฯ  ๑.๒ มีโอกาสไปเยี่ยมคนงานท่ีได� รับอุบัติเหตุรถเฉ่ียวชน และได�นําเงินน้ําใจจาก            
พี่น�อง อบจ.เชียงราย ไปมอบให�การช*วยเหลือที่บ�าน อยากจะขอฝากเก่ียวกับการระมัดระวัง               
เรื่องอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึนกับทุกๆ คน ครับ 

 
ระเบียบวาระที่ ๒  เร่ือง รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมา 
หัวหน�าสํานักปลัดฯ   เปSนการประชุมคร้ังที่ ๑ /๒๕๖๐ จะมีวาระประธานแจ�งให�ทราบ เรื่องเพื่อทราบ

และการหารือและข�อปฏิบัติราชการ หากท*านใดเห็นว*าต�องการแก�ไขรายงานการประชุม 
ขอให�แจ�งมายังฝCายเลขาฯ  

ประธานฯ   หากท*านใดเห็นว*ามีข�อความท่ีคาดเคลื่อน ขอให�ประสานทางฝCายเลขาฯ ครับ 
 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ�านมาและรับทราบข�อเสนอ 



๓ 

 

 
ระเบียบวาระที่ ๓  เร่ือง เสนอในที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธาน  ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ของสํานักปลัดฯ เก่ียวกับการจัดตั้งศูนย)ยุติธรรมชุมชน 

อบจ.ชร. ขอเชิญเจ�าของเรื่อง ครับ 
หน.สป.  เสนอในที่ประชุมทราบคือ ก*อนหน�านั้นมีการประชุมหัวหน�าส*วนราชการและได�มี

การแจ�งให�ทราบเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย)ซ่ึงเปSนไปตามความร*วมมือของส*วนราชการ                   
ท่ีกําหนดศูนย)ดํารงธรรมเปSนนโยบายของส*วนกลาง และได�รายงานให�ท่ีประชุมทราบแล�ว 
ศูนย)ยุติธรรม และมีการแจ�งคําสั่งให�กับหัวหน�าส*วนราชการที่เก่ียวข�องทราบแล�ว ที่ทําการ
ตั้งอยู*ชั้น ๓ ของ อบจ.เชียงราย อยู*ในระหว*างการปรับปรุง เสนอเพื่อโปรดทราบ  

ประธานฯ   ในส*วนของสํานักปลัดฯ เปSนการจัดหาเรื่องของทรัพย)สิน อบจ. ขอนําเร่ืองไว�               
ท่ีสภาฯ ก*อนเพื่อขอความเห็นชอบ เรื่องหอประชุม GMS ไม*ทราบว*าดําเนินการอย*างไร
บ�าง 

หน.สายสมร  ขณะนี้อยู*ระหว*างดําเนินการค*ะ ขออนุญาตค*ะ เราไม*ต�องรออัตราของธนารักษ)    
ใช*หรือไม* เพราะขณะนี้กําลังขออัตราการจัดเก็บค*าธรรมเนียมต*างๆ  

ประธานฯ  ในสภาฯ คือขอความเห็นชอบ ส*วนคณะกรรมการเปSนการดําเนินการในเรื่องของ
รายละเอียดต*างๆ อันดับแรกคือต�องของความเห็นชอบก*อน 

หน.สป.  ในข้ันตอนแรกคือขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก*อน และต*อไปเปSนข้ันตอนของ
การจัดหาผลประโยชน) ของ อบจ. 

หน.สายสมร  ในเบ้ืองต�นที่ได�หารือกันเรื่องของ อาคาร GMS ในการนําเอกสารบางส*วนเข�าไป
ประกอบด�วยเพื่อที่ว*าจะมีสมาชิกบางท*านสอบถาม 

ประธานฯ  ให�ผู�อํานวยการสํานักการช*าง ตรวจสอบ 
ผอ.สํานักช*าง  จะมีอยู*ด�วยกัน ๒ ส*วน คือ มีเรื่องของการศึกษา ของสถานศึกษา MOU และ

เรื่องการจัดการในที่ดิน เพื่อใช�ในการเปSนข�อมูลประกอบในสภาฯ  
หน.สายสมร   ขออนุญาตค*ะ ทางกรมธนารักษ)ได�มีการปรับเปลี่ยนอัตรา 
ประธานฯ  ท้ังนี้ของกรมธนารักษ)แค* เปSนหลัก แต*ก็ต�องให�อํานาจของคณะกรรมการ                    

ใช�ดุลพินิจตัดสินใจ 
หน.สป.  สําหรับกระบวนการน้ี ต�องขออนุมัติจากสภาฯ รับโอนอาคารหอประชุม GMS 

หลังจากนั้นเม่ือเปSนทรัพย)สิน ของ อบจ.เชียงราย แล�ว ข้ันตอนต*อไปก็เปSนการจัดหา
ประโยชน)ต*อไป ในวาระนี้ก็จะเร*งขอความเห็นชอบจากสภาฯ ก*อน 

ประธานฯ  หลังจากขอความเห็นชอบจากสภาฯ แล�ว ก็สามารถท่ีจะสอบถามติดตามได� 
  ขอเชิญกองคลังรายงานสถานะการเงินการคลัง ของ อบจ.เชียงราย 
ผอ.กองคลัง  ขอรายงานประมาณการรายรับ – รายจ*าย ตั้งแต* ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ – ๓๑ ม.ค. 

๒๕๖๐ ประมาณการท้ังสิ้น ๙๒๘ ล�านบาท รับจริงตั้งแต* ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ – ๓๑ ม.ค. 
๒๕๖๐ จํานวน ๓๑๘ ล�าน เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค) ๑๑๐ ล�าน รวมเปSน 
๔๒๘,๖๖๑,๗๓๗  ล�าน คิดเปSนร�อยละ ๔๖.๑๙ % ซ่ึงขณะน้ีได�ก*อหนี้ผูกพันและเบิกจ*าย
แล�ว ๒๓๒ ล�าน คงเหลือ ๑๙๖ ล�านกว*า ซ่ึงถ�ากองไหนท่ีจะดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง               
ก็สามารถคุมยอดมาที่กองคลังได� คิดเปSนร�อยละที่เบิกจ*าย ๒๕ % และมีโครงการที่เบิกตัด
ป_กรณีก*อหน้ีผูกพัน ๗๖ โครงการ เบิกจ*ายไปแล�ว ๕๖ โครงการ คงค�างอีก ๒๐ โครงการ 
ส*วนโครงการที่เบิกตัดป_กรณีไม*ได�ก*อหนี้ผูกพันทั้งหมด ๔๐ โครงการ ก*อหน้ีผูกพันไปแล�ว 
๑๒ โครงการ เบิกจ*ายไปแล�ว ๗ โครงการ คงค�าง ๒๑ โครงการ ซ่ึงอยากจะให�รีบ
ดําเนินการเร*งด*วน 



๔ 

 

ประธานฯ  ขอเชิญกองแผนและงบประมาณ ครับ 
ผอ.กองแผนฯ  กราบเรียนท*านประธานฯ และท*านรองปลัดฯ ผอ.สํานัก ผอ.กองทุกกอง 

ผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน สําหรับกองแผนและงบประมาณก็มีกิจกรรมที่ต�องดําเนินการ              
ในเดือนกุมภาพันธ) ๒๕๖๐ ดังนี้  

  กิจกรรมแรกคือ การประชุมประชาคมเพื่อคัดเลือกผู�แทนประชาคมเปSน
คณะกรรมการ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาองค)การบริหารส*วนจังหวัด คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดทําแผนงบประมาณ อบจ. และคณะกรรมการติดตามการประเมินผล           
จะหมดวาระลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ ทางกองแผนฯ ก็ได�ประสานกับผู�บริหารเพื่อ
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนางบประมาณ อบจ. จํานวน 
๓ ท*าน คณะกรรมการพัฒนาองค)การบริหารส*วนจังหวัดเชียงราย ไม*เกิน ๖ ท*าน และ
คณะกรรมการติดตามแผนและประเมินผล จํานวน ๒ ท*าน ก็จะมีการประชุมประชาคม
เพื่อคัดเลือกในวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ ณ ห�องประชุมธรรมปLญญา ขอเรียนเชิญ                    
ผอ.กอง และเจ�าหน�าท่ี เข�าร*วมประชุมค*ะ 

  เร่ืองท่ีสอง เปSนเรื่องการจัดทําแผนพัฒนาสามป_ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ ๔ สืบเน่ืองมาจากโครงการบางโครงการของ อบจ.ชร. ได�จัดทําโครงการ แต*มี
หน*วยงานอ่ืนได�มีการดําเนินการเข�ามาในเส�นทางของ อบจ.ชร. จึงได�มีการปรับเปลี่ยน
โครงการ ประกอบกับงบประมาณ คือหน*วยงานของเทศบาลตําบลเม็งราย อุดหนุนไหว�สา
พญามังราย และหน*วยงานที่รับผิดชอบเรื่องของการจัดทําพระธาตุดอยตุง ในโครงการ             
ท่ีขอมาเปSนอีกโครงการ จึงจําเปSนต�องแก�ไข ประเด็นคือ ให�สภาวัฒนธรรมในหนังสือ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย คือชื่อโครงการไม*ตรงกัน ต�องมีการแก�ไข คือ                
ทาง อบจ.ได�สนับสนุนให�สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย แต*ข�อเท็จจริงในเรื่องของเอกสาร
เปSนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยมีวัดพระธาตุดอยตุงเปSนผู�เขียนโครงการ            
ส*วนเร่ืองของเทศบาลตําบลเม็งราย กับเทศบาลตําบลพญาเม็งราย ซ่ึงไม*ตรงกัน ขอเชิญ
หัวหน�าฝCายตรวจและติดตามช*วยอธิบายรายละเอียด ค*ะ 

หน.บุญญาพร  ขออนุญาตท*านประธานฯ ตามท่ี ผอ.กองแผนฯ ได�แจ�งรายละเอียดนั้น กรณีที่ได�
มีการอุดหนุนโครงการพระธาตุดอยตุง ในส*วนของแผนเปSนสํานักสภาวัฒนธรรม                 
แต*หน*วยงานที่ได�ขอมาจริงๆ คือ สํานักวัฒนธรรม เพราะฉะน้ันในข้ันตอนของการลง                
e-plan ต�องลงตามแผนเปSนสภาวัฒนธรรม ในการเบิกจ*ายต�องมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง             
ให�ถูกต�องให�ตรงกับข�อบัญญัติ เม่ือข�อบัญญัติมีการแก�ไขเปลี่ยนแปลง แผนฯ ก็ต�องแก�ไข
เปลี่ยนแปลงให�ตรงกับข�อบัญญัติ เพราะการเบิกจ*ายก็เปSนไปในทางเดียวกัน  

ประธานฯ  ขอเชิญสํานักการช*าง ครับ 
ผอ.สํานักช*าง  สืบเนื่องจากที่ท*านประธานฯ ได�มอบเงินช*วยเหลือพนักงานจ�างเหมาของ อบจ.

ชร. ที่ประสบอุบัติเหตุขาหัก ๒ ท*อน ซ่ึงยอดเงินที่ร*วมสมทบทั้งสิ้นจํานวน ๓๕,๒๔๐ บาท 
และจับคนขับไม*ได�ซ่ึงชนแล�วหนี และได�ตรวจสอบดูกล�อง CCTV แล�ว ใช�การไม*ได�                   
ซ่ึงมองดูแล�วในส*วนของ อบจ.แล�ว น*าจะมีการติดตั้งกล�องเหมือนของท่ี อบจ.สงขลา                 
ในเชียงรายเวลาเกิดเหตุแล�วใช�การไม*ได�  ซ่ึงกองปOองกันฯ โดย อบจ.เชียงราย น*าจะจัดทํา
แผนฯ หรือโครงการนี้ เพราะจะเปSนประโยชน)อย*างมาก 

  เนื่องจากมีเหตุการณ)น้ําท*วมภาคใต� และได�มีการขอความอนุเคราะห)สมาคม 
อบจ.แห*งประเทศไทย ซ่ึงขอให�ส*งเครื่องจักรกลเพื่อช*วยเหลือ จะขอหารือจากท่ีประชุม     
ว*าจะดําเนินการช*วยเหลืออย*างไร  



๕ 

 

  เ ร่ืองที่สาม เปSนโครงการของสํานักการช*างเ ก่ียวกับโครงสร�างพื้นฐาน                  
บริการสาธารณะ ในป_ ๕๙ ใกล�เสร็จแล�ว และ ๙ โครงการเร่ิมมีการจัดจ�าง ส*วนแผน            
ป_ ๒๕๖๐ ก็ได�เร่ิมโครงการท่ีเก่ียวกับน้ํา เร*งประสานกับกองพัสดุและทรัพย)สิน โดยจะเร*ง
โครงการท่ีเก่ียวกับน้ํา ถนน คสล. ถนนลูกรัง เร่ืองอาคาร และอ่ืนๆ  

ผอ.กองแผนฯ  ขออนุญาตสอบถามค*ะ เงินสะสมท่ีจะได�รับจากรม ขณะนี้มาหรือยัง 
ผอ.สํานักช*าง  ขณะน้ีกําลังรออนุมัติ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ คงต�องเลื่อน 
หน.สายสมร  ขออนุญาตค*ะ ขอนําเรียนท*าน ผอ.สมชาติ กรณีที่รถเฉ่ียวชนแล�วหนี ขอให�ญาติ 

หรือพยานผู�เสียหายไปยื่นคําร�องหน*วยงานที่เก่ียวข�องได�เลย เพราะจะมีค*าตอบแทน
ผู�เสียหายกรณีการเฉ่ียวชนแล�วหนี 

ประธานฯ  ขอเชิญกองการเจ�าหน�าท่ี 
หน.ไพรวรรณ) รก.ผอ.กจ.  กราบเรียนท*านประธานฯ ท*านรองปลัดฯ ท*านผอ.สํานัก ผอ.กองทุกกอง              

หน.สํานักฯ และหน.ฝCายทุกฝCาย ในส*วนของกองการเจ�าหน�าท่ี ขณะนี้ใกล�หมดรอบที่จะ
จัดทําบันทึกข�อตกลงการปฏิบัติราชการป_ ๒๕๕๙ และในรอบวันท่ี ๑ เม.ย. ๖๐ ก็จะให�
ทุกกองเตรียมการประเมินในวันท่ี ๓๑ มี.ค.๖๐ เพื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖๐ จะได�นําผลการ
ประเมินส*งให�คณะกรรมการประเมิน เพราะจะมีคะแนน LPA อยู*ด�วย ก็จะขอแจ�งให�               
ทุกกองเตรียมการประเมินไว�ด�วย 

  ส*วนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง ขอแจ�งให�กองที่ยังไม*ได�
ส*งรายงานให�กองการเจ�าหน�าที่ เพื่อจะนําไปกรอกในตัวชี้วัด LPA  

หน.รัชนี  ขอเพิ่มเติมเก่ียวกับข�อตกลงท่ีได�จัดทําปLจจุบันน้ี ตั้งแต*รอบประเมินท่ี ๒/๕๙              
ซ่ึงขณะนี้การจัดทําได�ครอบคลุมไปถึงพนักงานจ�างด�วย ซ่ึงต*อไปจะมีคําสั่งแต*งตั้ง
คณะกรรมการ การประเมิน ที่จะต�องรับทราบถึงที่มา และคู*มือจะมีหลักเกณฑ)ต*างๆ และ
หัวหน�าฝCายก็จะมีคําสั่งแต*งตั้งเปSนคณะอนุกรรมการ การประเมินด�วย ส*วนเร่ืองรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน เร่ืองนี้ได�เชื่อมโยงไปหา LPA เก่ียวกับการกําหนดกรอบอัตรากําลัง              
ซ่ึงที่มาของการกําหนดกรอบอัตรากําลังคือจะต�องมีการเก็บสถิติปริมาณงานที่เกิดข้ึน 
ขณะน้ีได�มีก็มีอยู*หลายกอง และในการกําหนดกรอบอัตรากําลังนอกจากจะเก็บสถิติ
ปริมาณงานแล�วให�กรรมการตรวจ และจะต�องนําปริมาณงานที่เกิดข้ึนมาคํานวณ
ระยะเวลา เพราะถ�าไม*ได�จัดทําในป_งบประมาณ ๒๕๖๐ จะมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 
ซ่ึงจะต�องคํานวณปริมาณงานท่ีเกิดข้ึนโดยเก็บสถิติจากการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ทํา
มาแล�วเอามารวบรวมเปSนปริมาณงานว*าจะใช�ตรงตําแหน*งอะไร เท*าไหร* ซ่ึงจะต�องมีให�
ตรวจเพื่อท่ีจะเปSนคะแนน LPA และขอเพิ่มเติมในส*วนของกองการเจ�าหน�าท่ี คือการขอ
พระราชทานเครื่องราชย) ได�มีการตรวจสอบคุณสมบัติของข�าราชการ ๑๘๙ คน ในส*วน
ของโรงเรียน ๗๐ คน ปรากฏว*ามีสิทธิ์ที่จะขอเคร่ืองราชย) ๙๙ คน จึงได�จัดทําเร่ืองส*งถึง
จังหวัดแล�ว ส*วนลูกจ�างประจํา ๘ คน มีขออยู* ๔ คน สจ. ๓๖ ขอ ๒ คน หากใคร                 
มีข�อสงสัยเก่ียวกับการขอพระราชทานเครื่องราชย)ก็สามารถสอบถามที่กองการเจ�าหน�าที่
ได�ค*ะ ส*วนเหรียญจักพรรดิ์ คือผู�ที่ทํางานครบ ๒๕ ป_ และจะต�องไม*ถูกดําเนินการทางวินัย
ใดๆ ท้ังสิ้น และเรื่องโครงการฝlกอบรมของกองการเจ�าหน�าที่ ที่กําลังสํารวจเส�นทางไปนั้น                 
มีเส�นทางที่มีผู�เห็นด�วยมากที่สุดคือ เส�นทาง หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี เลย จะมี
การสํารวจอีกคร้ังว*าจะมีผู�ใดท่ีสนใจไป ในเรื่องการศึกษาดูงานมีหลักเกณฑ)ซ่ึงค*อนข�าง
ละเอียด โดยให�พิจารณาตามความจําเปSน กองการเจ�าหน�าที่จะได�จัดทําผังว*าจะไปศึกษา    
ดูงานในด�านใด และขอให� ผอ.กอง ร*วมพิจารณากลั่นกรองส*งผู�ท่ีจะเข�าร*วมโครงการ
ศึกษาดูงาน และอีก ๑ โครงการ ของ ผอ.สมชาติ 



๖ 

 

ผอ.สํานักช*างฯ     อยู*ในระหว*างการประสานงาน เก่ียวกับเรื่องขยะ จะแจ�งให�ทราบอีกครั้ง 
หน.รัชนี     โครงการศึกษาดูงาน ถ�าได�จัดทําผังแล�ว จะแจ�งให�ทราบอีกคร้ังค*ะ 
ประธานฯ  สําหรับกองการเจ�าหน�าที่ ก็มีหน�าที่ในการดูแลเก่ียวกับสิทธิประโยชน)ต*างๆ             

ของข�าราชการ ในแต*ละกองควรจะมีเจ�าหน�าท่ีในการดูแลเก่ียวกับเรื่องนี้ เช*น นักจัดการ
งานทั่วไป ต*อไปขอเชิญกองพัสดุและทรัพย)สิน ครับ 

ผอ.กองพัสดุฯ  เรียนท*านประธานฯ ท*านรองปลัดฯ ท*านผอ.สํานัก ผอ.กองทุกกอง หน.สํานักฯ 
และหน.ฝCายทุกฝCาย ผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน กองพัสดุขอรายงานผลการดําเนินงาน             
ไตรมาสแรกท่ีผ*านมา ด�านโครงสร�างพื้นฐาน ๔๒ โครงการ เบิกจ*ายไปแล�ว ๒๑ โครงการ             
อยู*ในระหว*างการทําสัญญา ๑๑ โครงการ ประกาศ ๓ โครงการ ยังไม*ได�ดําเนินการ            
๒ โครงการ สําหรับโครงการแหล*งน้ําดําเนินการเสร็จหมดแล�ว อยู*ในระหว*างการเปลี่ยน
สัญญา ๒ โครงการ สําหรับเงินสะสมที่ขออนุมัติสภาคร้ังแรก ได�ดําเนินการไปแล�ว ๙๑ % 
เหลือโครงการท่ียังไม*ได�ดําเนินการ ๙ โครงการ เบิกจ*ายไปแล�ว ๕๒ % อยู*ระหว*างการ   
ทําสัญญา ๓๘ % สําหรับการจัดหาพัสดุป_งบประมาณ ๒๕๖๐ ได�วางแผนการดําเนินงาน
ร*วมกับกองช*างในไตรมาสที่ ๒ จะได�เร่ิมดําเนินงานได�งานแหล*งนํ้า เปSนอันดับแรก              
งานที่สองคือถนนลาดยาง เร่ืองการปรับปรุงถนนหินคลุก งานคอนกรีต ซ่ึงขณะนี้                 
กองพัสดุก็ได�เ ร่ิมดําเนินการแต*งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง บางส*วนแล�ว                    
ส*วนงบประมาณเงินอุดหนุน ได� รับมาแค*ของกองการศึกษาฯ การจัดหาครุภัณฑ)                  
ได�ดําเนินการเสร็จเรียบร�อยแล�ว ส*วนเงินอุดหนุน ๒ รายการ ของป_งบประมาณ ๒๕๕๘               
อยู*ในระหว*างการเซนสัญญา และเบิกจ*ายเปSนบางงวดแล�ว จะเร*งรัดติดตามให�ผู�รับจ�าง
ดําเนินการแล�วเสร็จตามสัญญาค*ะ สําหรับเร่ืองฝCายทรัพย)สินได�ดําเนินการตรวจสอบ 
ปรับปรุงทรัพย)สิน จากท่ีได�รับการทักท�วงการควบคุมครุภัณฑ) ขณะนี้ฝCายทรัพย)สินก็ได�
ดําเนินการตามคําแนะนําไว�เปSนระยะและจะเร*งรัดดําเนินการให�แล�วเสร็จตามที่ได�มี             
ข�อทักท�วง ส*วนเร่ืองของการจําหน*ายทรัพย)สินได�ดําเนินการแต*งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบข�อเท็จจริงในทรัพย)สินท่ีชํารุดแต*ละกองได�ส*งเอกสารและเจ�าหน�าที่มาครบถ�วน
แล�ว  และได�ดําเนินการแต*งตั้งเพื่อขอความร*วมมือให�แต*ละกองดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพย)สินให� เปSนไปตามที่ได�รายงานไว�  และขออนุญาตหารือในท่ีประชุม ขณะนี้
งบประมาณมีเพียงพอที่จะใช�จ*าย งบประมาณที่จะจัดหาพัสดุ เร่ืองครุภัณฑ) จะให�
ดําเนินการได�เลยหรือไม* ขออนุญาตหารือในท่ีประชุมเรื่องครุภัณฑ) ค*ะ  

ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค*ะ ขณะนี้มีเงินเหลือใช�อยู* ๑๙๖ ล�าน ซ่ึงครุภัณฑ)ไหนที่มีความจําเปSน
ก็ควรดําเนินการ แต*ถ�าไม*จําเปSนคงชะลอไว�ก*อนเงินเข�าไตรมาส ๒-๓  

ประธานฯ  ช*วงนี้ในส*วนของกองพัสดุฯ ก็จะมีเร่ืองของค*าปรับเปSนจํานวนมาก อาจจะเกิด
จากการประสานงาน หรือผู�รับเหมาอย*างไร 

ผอ.ส*วนวิศกรรมฯ  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน ในส*วนของโครงการที่ปรับไป 
ผู�รับจ�างบางรายมีงานมาก และความไม*พร�อม บางรายก็จะมีปLญหาด�านพื้นท่ี เช*น นํ้า
ท*วม 

ประธานฯ  ไม*อยากให�เกิดเก่ียวกับเรื่องร�องเรียนต*างๆ เพราะอาจเกิดภาพลักษณ)ที่ไม*ดี 
ผอ.กองพัสดุฯ  ขออนุญาตในท่ีประชุม มีเรื่องแจ�งเก่ียวกับการจัดหาพัสดุ ปOายประชาสัมพันธ)

โครงการต*างๆ ในการประชุมคร้ังท่ีแล�วเก่ียงกับปOายไวนิล บางปOายอาจจะเปSนโครงเหล็ก 
โครงไม�ไผ* ติดตั้งพร�อมร้ือถอน ถ�าเปSนเปSนลักษณะนี้ขอให�ทางสํานักช*าง ได�ประมาณการ
ให�ด�วยจะได�มีมาตรฐานเดียวกัน ด�านค*าแรง ค*าวัสดุ ขอให�ทุกกองได�ดําเนินการตามนี้ 
เพราะถ�าถึงกองพัสดุฯ และให�กลับไปดําเนินการใหม*ก็จะเปSนการล*าช�า  และในเรื่องของ



๗ 

 

การรับเสด็จฯ ขณะนี้กองพัสดุฯ ได�เตรียมการรับเสด็จถนนทางข้ึนภูช้ีฟOา ได�รับการ
ประสานงานจากจังหวัดให�ชี้แจงในวันพรุ*งนี้ เอกสารต*างๆ ได�ดําเนินการเรียบร�อยแล�วค*ะ 

ผอ.สํานักช*าง  ขออนุญาตชี้แจงเส�นทางรับเสด็จทางข้ึนภูชี้ฟOา เส�นปางค*า จะมี ๒ ช*วงคือ               
ของทาง อบจ.ได�ทําช*วง ตับเต*า ๑.๖ กม. ไปถึงช*วงปลาย รร.ตชด. ก็จะเปSนเส�นทางเสด็จ
ท่ียังไม*เปSนเส�นทางลัดไปภูชี้ฟOา 

ประธานฯ  ขอเชิญสํานักการศึกษาฯ ครับ 
ผอ.สํานักการศึกษาฯ  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน สําหรับสํานักการศึกษาฯ ก็จะ

มีเร่ืองเรียนให�ทราบ เรื่องแรกเก่ียวกับการเร*งรัดการเบิกจ*ายงบประมาณโครงการต*างๆ 
ได�ประสานงานไปยังกองพัสดุฯ และสํานักช*าง ในส*วนที่เปSนแบบแปลน ในส*วนของ
โครงการก็เปSนไปตามแบบแปลน และอีกส*วนเปSนส*วนท่ีแจ�งให�ทราบว*าช*วงน้ี ในเรื่องของ
การปฏิรูปการศึกษา ถือว*าเปSนเรื่องสําคัญ กระทรวงการศึกษา ก็ได�มีการยุบสํานักงานเขต
ให�เปSนศึกษาธิการ จังหวัดก็มี กสจ.ต*างๆ รวมไปถึงท�องถ่ินด�วย ก็จะมีโครงการท่ีเกิดข้ึน
คือโครงการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพระดับจังหวัดเชียงราย เปSนโครงการที่เกิดข้ึนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ สสป. เปSนการขับเคลื่อน ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ และอีก ๑ โครงการ
เปSนโครงการยกร*างการแผนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากําลังคนที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร)
จังหวัดทั่วประเทศ ภาคเหนือก็จะมีจังหวัด เชียงใหม* เชียงราย แม*ฮ*องสอน ภาคใต� ภูเก็ต 
สงขลา ตรัง ทางอีสาน สุรินทร) ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และอีกส*วนหนึ่งจะขอแจ�ง
ให�ในท่ีประชุมรับทราบ คือ โครงการกําจัดขยะแบบครบวงจร เพราะขณะนี้ ไม*ว*าจะมี
เร่ืองขยะในสนามกีฬา หอประวัติ ลานธรรม ศูนย)การเรียนรู�ฯ ต*างๆ มีขยะค*อนข�างมาก 
รูปแบบการจัดการขยะตอนนี้คืออาศัยในส*วนของพื้นที่เทศบาลมาเก็บให�แต*จะต�องมี
ค*าใช�จ*ายตลอด  ในเบ้ืองต�นถ�าสมมุติเปSนการคิดกําจัดขยะอาจจะมีค*าใช�จ*ายสูง แต*ถ�าเปSน
ระยะยาวก็จะคุ�มค*า 

ผอ.กองส*งเสริมฯ  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน ในส*วนของกองส*งเสริม
คุณภาพชีวิตมีภารกิจที่เปSนงานประจําของกอง ได�ดําเนินไปตามแผนปกติ และขณะน้ีกอง
คลังได�แจ�งมาว*ามีงบประมาณไม*เพียงพอ และในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ อบจ.
เชียงราย ได�ร*วมกับสํานักงานพัฒนาสังคมจังหวัดเชียงราย จัดงานวันคนพิการสากล                
ท่ีอาคารคชสาร เปSนประจําทุกป_ สําหรับรายละเอียดกําลังจัดทําเปSนร*างคําสั่งคณะทํางาน 
และจะนัดเตรียมงานประมาณวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ โดยการจัดงานน้ี มีท*านรอง
ผู�ว*าฯ เปSนประธานฯ ส*วนรายละเอียดจะแจ�งให�ที่ประชุมทราบอีกคร้ัง ในส*วนของ
โครงการจัดทํางานวันคนพิการสากล จะขอหารือในที่ประชุม จะติดปLญหาอยู* ๒-๓ 
ประเด็น คือป_ท่ีผ*านมาจะเบิกค*าโล*ได� แต*ป_น้ีระเบียบออกใหม*ของกระทรวงมหาดไทย                
ในเรื่องของการแข*งขันกีฬา แต*ในส*วนของโครงการนี้มีโล*และไม*มีการแข*งขัน  ซ่ึงใน
ระเบียบเม่ือมีการแข*งขันสามารถเบิกค*าโล*ได� พอจะมีวิธีการใดที่จะสามารถมอบโล*ให�ได� 
มีจํานวนไม*มาก ประมาณ ๓๐-๔๐ คน และเบิกในหลักการไม*เกิน ๖๐๐ บาท ตาม
หลักการเดิม จะขอหารือในท่ีประชุม อาจจะใช� ข�อ ๗ ได�หรือไม* ค*าใช�จ*ายอ่ืนๆ ที่จําเปSน 
เก่ียวข�อง  อีกประเด็นคือเร่ืองสถานที่ทางลาดเดิมเปSนแผ*นเหล็กนQอตหลุด และท่ีจับโยก 
ขอความกรุณากองช*างช*วยตรวจสอบ ส*วนเร่ืองห�องนํ้าคงแก�ไขไม*ทัน ได�ประสานกับ               
ผอ.บุญสม ในการของบประมาณกองทุนคนพิการมาดําเนินการ แต*คงไม*ทันในวันที่ ๑๕ 
ก.พ. ๖๐ และคนพิการอยากจะข้ึนไปรับโล*บนเวที ได�จัดทําทางลาดข�างเวที จึงขอหารือ
ในที่ประชุม ครับ 



๘ 

 

ประธานฯ  ได�หารือกับกองช*างแล�ว ได�จัดทําเปSนบางส*วนไปแล�ว ส*วนการข้ึนไปรับโล*บนเวที
น้ัน ได�ประสานกับกองช*างได�จัดทําทางลาดชั่วคราวก*อน 

ผอ.ส*วนวิศวกรรมฯ  ขออนุญาตท*านประธานฯ ได�หารือกับ ผอ.กองส*งเสริมฯ เก่ียวกับงบประมาณใน
การจัดทํา ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ในการจัดหาวัสดุ และค*าแรง จะเปSนลักษณะแบ*งซ้ือ
แบ*งจ�าง หรือไม* 

หน.สป.  ขออนุญาตท*าน ผอ.ส*วนวิศวกรรมฯ ในหลักการคือผู�บริหารเห็นชอบ ในวิธีการ
แบ*งซ้ือแบ*งจ�างในทางปฏิบัติ ผู�เก่ียวข�องต�องดูว*าจะต�องใช�งบประมาณและวิธีการใด                
ในความเห็นส*วนตัวแล�ว จะซ้ือหรือจ�างต�องแยกประเภทให�ชัดเจน ประเภทซ้ือวัสดุ              
จ�างแรงงาน แต*ต�องอนุมัติในหลักการก*อน ให�ทันวันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๐  

ผอ.ส*วนวิศวกรรมฯ  ขอให�กองส*งเสริมฯ จัดทําหนังสือมา แล�วทางกระผมจะออกแบบและประมาณ
ราคาให� 

ผอ.กองส*งเสริมฯ  ขอให� ผอ.บุญสม ดําเนินการได�เลย เพื่อความสะดวกและความรวดเร็ว ส*วนเร่ือง
ของโล* จะมีแนวทางดําเนินการอย*างไร เพราะจะมีหลายๆ งานที่มีโล* ด�วย เช*น งานวัน
ผู�สูงอายุ 

หน.สป.  ในเรื่องของประเด็นเก่ียวกับโล* ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว*าด�วยการจัด
งานฯ ในคําว*า “ประกวด” หรือ “แข*งขัน” ในการคัดเลือกจะเปSนเชิงของการประกวด 
ปLญหาคือไม*ได�มอบหมดทุกคน ในกระบวนการคือการนํามาเทียบกัน ในคําว*า “ประกวด” 
ความหมายกว�าง ในเร่ืองน้ีคงต�องหารือกับฝCายนิติการ ผองกองคลัง กองพัสดุฯ เพื่อจะได�
ประสานกับหน*วยงานท่ีเก่ียวข�องในกรณีนี้จะเข�าจ*ายเบิกจ*ายค*าโล*อย*างไร 

ผอ.สํานักช*าง  ขออนุญาตครับ ในเร่ืองน้ีคงต�องดูที่วัตถุประสงค)ในการเขียนโครงการ  
หน.ปราณปรียา  ขออนุญาตท*านประธานฯ จากประสบการณ)ที่ได�อ*านข�อทักท�วงของ สตง. กรณีที่

องค)กรซ้ือเสื้อให�ผู�สูงอายุวันสงกรานต) ไม*ได�เรียกเงินคืนเพราะอยู*ที่วัตถุประสงค)ของการ
เขียนโครงการ กรณีของกองส*งเสริมฯ อาจจะต�องเขียนวัตถุประสงค)ให�ชัดเจนเพื่อเปSนการ
ยกย*องเชิดชูเกียรติให�ผู�มีอุปการะคุณในการสนับสนุนต*างๆ 

ประธานฯ  ในการเขียนโครงการ วัตถุประสงค)มีส*วนสําคัญมาก เพราะต�องระบุให�ชัดเจน 
ผอ.กองส*งเสริมฯ  ในการเขียนโครงการในวัตถุประสงค) จะเปSนการเขียนเพื่อยกย*องเชิดชูเกียรติ        

จะขอหารืออีกคร้ังครับ 
ประธานฯ  ขอเชิญกองกิจการสภาฯ 
ผอ.กองกิจการสภาฯ   เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*านฯ สําหรับกองกิจการสภาฯ             

ได�ดําเนินการตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายเปSนไปตามที่ท*านนายกฯ ได�รายงานให�ทราบ 
เร่ืองการจัดงานมหกรรมเชียงรายดอกไม�งาม ๒๐๑๖ และภารกิจที่จะไปเคารพพระบรม
ศพฯ ของท*าน สจ.คงต�องประสานกับกองการเจ�าหน�าท่ี สําหรับโครงการท่ีนายกฯ
มอบหมายตามที่ได�อบรมที่จังหวัด มีประเด็นที่จะแจ�งให�ทราบจุดประสงค)ของการประชุม
องค)กรปกครองส*วนท�องถ่ินจะประชุม ๔ คร้ัง หลักๆ คือ นโยบายของผู�ว*าฯ ในการสร�าง
เศรษฐกิจพอเพียง ความสามัคคี และปLญหาด�านหมอกควัน ซ่ึงจังหวัดเชียงรายค*อนข�าง            
ท่ีจะวิกฤต และให�ท�องถ่ินสร�างเอกลักษณ) คือจังหวัดทางภาคเหนือ เช*นเชียงราย                  



๙ 

 

เปSนศูนย)รวมการค�า การลงทุน ระหว*างประเทศ จะมีการประชุมเดือนละคร้ัง คงเหลืออีก               
๓ คร้ัง มีการนําเสนอของท�องถ่ิน อบต.เชียงเค่ียน อบต.ศรีตรัง มีการนําเสนอท่ีดีมาก             
แต*ท่ี อบจ.ขาดคือการพรีเซ็น  

ประธานฯ  ขอเชิญรอง ผอ.รร.อบจ. ครับ 
รอง ผอ.รร.อบจ.  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*าน ในส*วนของโรงเรียนขอแจ�ง

เก่ียวกับการดําเนินการที่ผ*านมา คือการรับนักเรียนประจําป_การศึกษา ๒๕๖๐ ได�เปqดรับ
สมัครตั้ งแต*ต�น เดือน มกราคม ๒๕๖๐ บางโปรแกรมก็ได�ปqดรับส มัครไปแล�ว                         
บางโปรแกรมก็ยังเปqดรับสมัครอยู* สําหรับโปรแกรมฟุตบอล และวอลเลย)บอล ก็จะเปqดรับ
สมัครจนถึงสิ้นเดือนนี้ ส*วนโปรแกรมอ่ืนได�สอบคัดเลือกไปเรียบร�อยแล�ว ซ่ึงมียอดสมัคร 
๒,๔๐๐ กว*าคน ผ*านการคัดเลือกแล�วประมาณ ๙๐๐ คน ซ่ึงต*อจากน้ีก็จะเปSนภารกิจการ
สอบต*าง ๆ ของนักเรียน ทางโรงเรียนขอรายงานเพื่อทราบ ครับ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เร่ืองเสนอในที่ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือข�อราชการ 
ประธานฯ    ขอเชิญกองการเจ�าหน�าท่ี ครับ 
หน.รัชนี  เรียนท*านประธานฯ และผู�เข�าร*วมประชุมทุกท*านค*ะ จากที่ท*าน ผอ.สมศักดิ์                

ได�ถ*ายทอดความรู� ในเดือนถัดไปกองการเจ�าหน�าที่จะขอเปSนวาระในการประชุมหัวหน�า
ส*วนราชการประจําเดือน และจะเชิญผู�ท่ีไปอบรมในแต*ละรอบเดือนมาพูดคุยเก่ียวกับ
ความรู�และประสบการณ) ขออนุญาตย�อนไปเร่ืองเพื่อทราบของกองการเจ�าหน�าที่                
ขอเพิ่มเติมเก่ียวกับการสร�างองค)กรการเรียนรู� ในวันท่ี ๗ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ จะจัด
องค)การสร�างการเรียนรู�เปOาหมายเดิมคือกองละไม*น�อยกว*า ๕ คน ในเดือนกุมภาพันธ)              
จะเปSนเร่ืองของแผนและงบประมาณ  

หน.ปราณปรียา  ได�หารือกับฝCายแผนและงบประมาณ เร่ืองของระเบียบการจัดทําแผนท�องถ่ินสี่ป_ 
ฉบับท่ี ๒ และเรื่องของงบประมาณก็มีการจัดตั้งงบประมาณป_ ๒๕๖๑ เดิมเปSน
ยุทธศาสตร) แนวทางในการพัฒนา แต*เปลี่ยนเปSน ยุทธศาสตร) และ แผนงาน เพื่อให�
เชื่อมโยงกับระบบงบประมาณในข�อบัญญัติ  

หน.รัชนี  เปSนวาระที่เสนอในท่ีประชุมหารือข�อปฏิบัติราชการร*วมกัน ว*าจะมีแนวทางเพื่อ
สร�างความเข�าใจไปในทิศทางเดียวกัน หนังสือเก่ียวกับการประชุมสัมมนา เช*น หนังสือ
ของสํานักช*าง ไปอบรมเก่ียวกับโครงการเขียนแผนที่น้ํา และกรณี ของ ผอ.กองคลัง                
ไปอบรมท่ีเขาใหญ* หนังสือจะเข�าท่ีกองคลัง แล�วย�อนมากองการเจ�าหน�าท่ีให�ทําเร่ืองขอ
อนุญาตไปราชการ ข�อเท็จจริงในงบประมาณค*าใช�จ*ายในการเดินทางไปราชการมีอยู*            
ทุกกอง แต*งบประมาณค*าใช�จ*ายในการฝlกอบรม มีอยู*ที่กองการเจ�าหน�าท่ี และเม่ือได�เข�า
ร*วมอบรมแล�วกองการเจ�าหน�าที่จะมีระบบใช�ในการตรวจสอบรายละเอียด ข้ันตอน ต�อง
แสดงเจตจํานง ก*อน-หลัง เก่ียวกับความรู�ท่ีได� อยากร*วมกันพิจารณาเก่ียวกับแนวทาง
ปฏิบัติ เก่ียวกับหนังสือเพื่อให�ถึงกองการเจ�าหน�าที่โดยเร็ว 

ประธานฯ  เร่ืองของการฝlกอบรม ถ�าเปSนการอบรมเฉพาะเร่ือง เฉพาะกิจของแต*ละกอง               
ผมจะให�กองรับผิดชอบจัดคนไป แต*น*าจะเปSนบางกองที่ได�มอบหมาย ส*วนเร่ืองของการ
อบรมทั่วไป ให�กองการเจ�าหน�าท่ีเปSนผู�พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตรที่เก่ียวข�อง 
และกองที่กระผมได�มอบหมายไปน้ันต�องรายงานผลให�กองการเจ�าหน�าท่ีทราบด�วย 



๑๐ 

 

หน.รัชนี  เร่ืองที่ท*านนายกฯ ได�มอบหมายไป ต�องนําเข�าระบบกองการเจ�าหน�าท่ีด�วย
หรือไม* 

ประธานฯ  ในการอบรมทุกเร่ือง กองการเจ�าหน�าท่ีต�องเปSนผู�ประเมินผลทําเปSนระบบ 
ผอ.กองคลัง  ขออนุญาตค*ะ ในการไปอบรมมีอยู* ๒ ประเด็น มีค*าลงทะเบียนในการฝlกอบรม 

และค*าลงทะเบียนที่ต�องส*งให�กองการเจ�าหน�าที่ให�เบิกค*าใช�จ*าย แต*ถ�าเดินทางไปราชการ
อย*างเดียวจะให�กองทําหรือต�องส*งให�กองการเจ�าหน�าที่ทําท้ังหมด 

หน.สป.  ในเร่ืองของการอบรม การตั้งงบประมาณอยู*ส*วนหนึ่งที่ทุกกองมีคือการเดินทาง
ไปราชการ กรณีที่มีการประชุม สัมมนา อาจจะมอบ ผอ.กอง หรือ ผู�แทน และมีค*าใช�จ*าย
ในการเดินทางไปราชการก็เบิกจากทุกกอง ส*วนการอบรมเก่ียวกับหลักสูตรต*างๆ นายก              
ก็จะมอบให�กองต*างๆ ที่เก่ียวข�องส*งบุคลากรเข�าร*วม และข้ันตอนท่ีกอง/สํานัก มอบ
บุคลากรเข�าร*วมอบรม และการจัดทําคําสั่งต*างๆ ก็จะเกิดประเด็น ท่ี หน.รัชนี กล*าวถึง 
เก่ียวกับการดําเนินการให�ข้ันตอนกระชับ ส*วนเร่ืองของการลงทะเบียนสามารถเบิกจ*าย
จากกองการเจ�าหน�าที่ดําเนินการและบันทึกประวัติ และจะหาข�อสรุปหรือไม* 

ผอ.กองคลัง  ประเด็นเร่ืองจะให�กองเจ�าของเร่ืองทํา หรือให�กองการเจ�าหน�าที่ดําเนินการออก
คําสั่งเร่ืองทั้งหมด 

หน.สป.  ต�องดูว*าเปSนเร่ืองไปราชการ หรือไปอบรม 
ผอ.กองคลัง  ตามที่ หน.รัชนี กล*าวมา ถ�าไปอบรมแล�วไม*มีการลงทะเบียนให�เบิกจากกอง               

ได�เลยและรายงานให�กองการเจ�าหน�าที่ทราบ แต*ถ�ามีค*าลงทะเบียนให�ส*งไปกองการ
เจ�าหน�าที่ดําเนินการเข�าระบบ 

รองฯนุชนารถ  ถ�าเปSนการเดินทางไปราชการแต*ละกองจัดทํามา ให�ทําบันทึกเข�ามา ถ�าเปSน
เจ�าหน�าท่ีก็ให� ผอ.กอง ลงนามมา แต*ถ�าเก่ียวข�องกับการอบรมกองการเจ�าหน�าท่ีจะเปSน
ผู�ดําเนินการ 

ประธานฯ  ขณะนี้บุคคลที่จะเปSนผู�รวบรวมข�อมูลการฝlกอบรมบุคคลากรทั้งหมดจะต�องมี
การประเมินในรอบป_ท่ีผ*านมา มีอบรมมีทั้งหมดก่ีราย ก่ีคร้ัง ซ่ึงกองการเจ�าหน�าท่ีจะต�อง
นําผลมาประมวลทั้งหมด 

หน.สป.  ในที่ประชุมได�หารือและได�มติแล�วคือวัตถุประสงค)ของการใช�เงินงบประมาณ              
ในการเดินทางไปราชการทั่วไปใช�เงินงบประมาณในแต*ละกอง แต*ถ�าไปราชการเพื่อเข�า
ฝlกอบรมตามโครงการ ตามแผน ก็ส*งสาระสําคัญให�กองการเจ�าหน�าท่ีเพื่อบันทึกประวัติ 

ประธานฯ  สําหรับวาระอ่ืนๆ มีกองไหนจะมีข�อเสนออีกหรือไม*ครับ ขอเชิญครับ  
หน.สป.  ขออนุญาตครับ จะมีเร่ืองพูดคุยในวาระท่ี ๔ ส*วนใหญ*จะใช�เปSนวาระเพื่อ

ปรึกษาหารือข�อราชการ เรื่องอ่ืนๆ ท่ีจะนําเรียนต*อไปคือเนื่องจากท่ีผ*านมาได�กําหนดการ
ประชุมหัวหน�าส*วนราชการทุกเดือนที่ผ*านมาจะกําหนดการประชุมประจําเดือนหลังจากที่
ได�ประชุมของจังหวัดแล�ว อาจจะมีบางช*วงท่ีมีภารกิจมาก และแต*ละกองก็ได�ออกพื้นที่
ต*างๆ                     การประชุมประจําเดือนก็อาจคาบเก่ียวเปSนวัน อาจมีการประชุม 
๒-๓ คร้ัง เพื่อเปSนแนวทางในการประชุม อยากจะขอความคิดเห็นจากท่ีประชุม จะมีการ
กําหนดการประชุมประจําเดือน ผมจะขอเสนอกําหนดเปSนสัปดาห)แรกของเดือน ใครเห็น
ว*าเหมาะสมหรือไม* ก็เสนอข�อคิดเห็นได�ครับ และเนื่องจากบางคร้ังจะเห็นว*าบางงานจะมี
ภารกิจต*างๆ ที่เร*งด*วนมีการนัดประชุม ๒-๓ คร้ัง จึงอยากจะให�มีการปรึกษาหารือนอก
รอบ อาจจะเปSนช*วงเช�า หรือช*วงก*อนพักเท่ียง เวียนแต*ละกองเปSนเจ�าภาพ เช*น กอง
กิจการสภาเปSนเจ�าภาพ  ก็จะได�ข้ึนไปท่ีกองกิจฯ เพื่อพบปะพูดคุย โดย ๒ สัปดาห) ต*อ             
๑ ครั้ง อาจจะเปSนข�อมูลข*าวสารต*างๆ มาพูดคุยหารือกัน  



๑๑ 

 

  เร่ืองโครงการของ อบจ.ภาคเหนือ เดิมมี ๔ จังหวัด และมีจังหวัดที่ ๕ คือ อบจ.
เชียงราย ขณะน้ีได�กําหนดเบื้องต�น อบจ.เครือข*ายภาคเหนือกําหนดที่จะจัดสัมมนานี้               
ท่ีจังหวัดเชียงใหม* วันท่ี ๒๓-๒๔ กุมภาพันธ) ๒๕๖๐ จะขอนําเรียนผู�บริหารว*าเราต�องเข�า
ร*วม จะมีทั้งผู�บริหาร ผอ.กอง หน.ฝCาย ตลอดจนข�าราชการ สามารถที่จะร*วมเดินทาง             
ไปได� แจ�งเพื่อโปรดทราบ ครับ เร่ืองการออกกําลังกายเฉพาะกลุ*มแอโรบิค จะเพิ่มเปSนวัน 
อังคาร พุธ พฤหัสบดี ซ่ึงจะขออนุญาตใช�ห�องธรรมปLญญา หลังเวลาทํางาน จะขอนําเรียน
วาระเรื่องอ่ืนๆ เพื่อโปรดพิจารณา ครับ เรื่องวาระการมอบอํานาจคณะกรรมการ โดยจะ
มี ผอ.กอง หัวหน�าฝCาย สืบเนื่องมาจากการประเมินประสิทธิภาพของการทํางาน                    
ในข้ันตอนให�เสนอโครงการที่ให�บริการกับประชาชน ซ่ึงที่ประชุมเสนอโดยท*านนายก 
อบจ. อนุมัติให�เอาโครงการหอประวัติ ซ่ึงกองการศึกษาฯเปSนผู�ดําเนินการ และมีอีก
ข้ันตอนหนึ่งคือการมอบอํานาจ ซ่ึงการมอบอํานาจเปSนกระบวนกาหน่ึงในการลดข้ันตอน
การให�บริการเพื่อให�กระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเดิมจะมีการขออนุญาตการ
เข�าชมเปSนหมู*คณะ ซ่ึงจะต�องแจ�งนายก อบจ. เพื่อเปSนการลดข้ันตอนมีระเบียบ                
ท่ีเก่ียวข�องโดยเฉพาะประกาศ อบจ. พรบ. อบจ. มอบอํานาจให�ข�าราชการปฏิบัติราชการ
แทนในการอนุญาต/อนุมัติ  ในการขออนุญาตเปSนหมู*คณะจากเจ�าหน�าท่ี จนถึงผู�บริหาร
จะหลายข้ันตอน แต*ขณะน้ีเสนอแค* ๓ ข้ันตอน คือจากเจ�าหน�าท่ี ถึง ผอ.กอง ถึง ปลัดฯ 
ปฏิบัติหน�าที่ นายก เปSนการลดข้ันตอนในส*วนนี้ การปฏิบัติแบบน้ีจําเปSนต�องมีการมอบ
อํานาจ การมอบอํานาจตามระเบียบต�องมอบให�ปลัดฯ ขออนุญาตในท่ีประชุมของ
คณะกรรมการพิจารณาเร่ืองของการกระจายอํานาจ ขอเสนอในที่ประชุมมอบอํานาจปลัด 
อบจ. ในการที่จะปฏิบัติราชการแทนในการสั่งขออนุญาต/อนุมัติ การขออนุญาตให�ใช�
บริการสาธารณะในการบริหารจัดการและเยี่ยมชมหอประวัติ เสนอในที่ประชุมเพื่อโปรด
พิจารณา 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมเห็นชมเปSนเอกฉันท) และให�ผู�เก่ียวข�องไปดําเนินการตามระเบียบของ
ทางราชการ 

ประธานฯ  มีเรื่องที่ได�พบเจอทางโทรศัพท)ทุกวันคือฎีกาน้ํามัน จะให�ทางหัวหน�าฝCาย                  
ได�แลกเปลี่ยนเรียนรู� 

หน.สายใจ  เรื่องการปรับภาษีน้ํามัน ท่ีมีผลกระทบคือข�อทักท�วงของ สตง. ให�ชี้แจงที่รายที่ไม*
ชําระ ซ่ึงค*าปรับจะมี ๒ เท*า และมีเงินเพิ่มอีก ๑.๕ ซ่ึงค*าปรับ ๒ เท*าของภาษี ถ�าเปSนราย
เล็กทั่วไปก็จะไม*ค*อยมีผลกระทบ แต*จะมีผลกระทบต*อรายใหญ*ๆ เปSนจํานวนเงิน 
๑๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป ทําให�มีผลกระทบ จํานวน ๖ ราย ที่ สตง. สุ*มตรวจมา แล�วให�คืนเงิน
ค*าปรับ ณ ส*วนน้ันเปSนจํานวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐ กว*าบาท ในส*วนนี้จะมีข�อระเบียบที่
เก่ียวกับภาษีนํ้ามัน ถ�ามีการดําเนินค*าปรับ ๒ เท*า หรือ ๑.๕ จะให�ผู�ประกอบการมีเขียน
คําร�อง พร�อมระบุเหตุผลเพราะเหตุใดท่ีไม*สามารถมาเสียภาษีภายในวันท่ี ๒๐ ได�                 
เสร็จแล�วก็จะนํามาพิจารณาว*าจะลด หรือลดค*าปรับ และที่ผ*านมาได�มีการประชุมหารือ
กับฝCายนิติการ ได�ข�อสรุปคือให�ผู�ประกอบการเขียนคําร�องมาและจะลดค*าปรับ เพราะมี
ข�อระเบียบฯ ว*าถ�ามาชําระก่ีวันก็จะเสียค*าปรับตามข้ันบันได และขณะน้ีผู�ประกอบการ
ได�มาเขียนคําร�องเรียบร�อยแล�วค*ะ และต�องมาพิจารณาเหตุผลข�อเท็จจริง 

ประธานฯ  ถ�าไม*มีกองไหนจะเสนอแล�ว ขอปqดการประชุมครับ 
 
 
 



๑๒ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ ๕   เร่ืองอ่ืนๆ 

-   
ป=ดประชุมเวลา  ๑๒.๐๐น.  
 
 
 
 
 
 
  (นางสาวศุภิดา   เวียงเงิน)     (นางสาวพิมณพรรธน)    จินดาขัด) 
เจ�าพนักงานธุรการชํานาญงาน                            หัวหน�าฝCายบริหารงานท่ัวไป 
 ผู�บันทึกรายงานการประชุม                                 ผู�รายงานการประชุม 
 
 
 
                  (นายดรุณพัฒน)  อินดี) 
                                 หัวหน�าสาํนักปลัดองค)การบริหารส*วนจังหวัด 

 
 
 
 
 
 


